

Trường THCS Giang Biên – quận Long Biên tập huấn môn Kỹ năng sống năm học 2024-2025.

Sáng ngày 30/08/2024, BGH trường THCS Giang Biên đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế Gaia tổ chức tập huấn môn Kỹ năng sống năm học 2024-2025 cho các giáo viên giảng dạy môn Kỹ năng sống của nhà trường.

Kỹ năng sống được hiểu đơn giản là những kỹ năng giúp chúng ta sống một cách an toàn, lành mạnh và sống có ích cho bản thân cũng như cho xã hội. Trong thời gian gần đây, chúng ta thường thấy thực trạng trẻ vị thành niên có xu hướng gia tăng về bạo lực học đường, ứng phó không lành mạnh, dễ mắc các tệ nạn xã hội, sống khép mình,... Hơn thế nữa, đứng trước thềm hội nhập quốc tế đòi hỏi thế hệ trẻ phải tự tin, nắm bắt kịp thời các cơ hội cũng như có những kỹ năng ứng phó trước những tình huống xảy ra. Vì vậy, đưa việc học kỹ năng sống vào nhà trường, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng mềm như: kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tự phục vụ bản thân là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Tham gia buổi tập huấn có cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giảng dạy môn Kỹ năng sống của trường THCS Giang Biên.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ trong đơn vị Gaia đã giới thiệu khung chương trình đào tạo, các chủ đề cùng các điểm nổi bật và giới thiệu các dự án dạy học. Các cô đã minh họa một tiết dạy kỹ năng sống trong nhà trường cấp THCS để các cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Kỹ năng sống của nhà trường cùng tham gia, học hỏi và trao đổi. Cuối buổi tập huấn, đại diện Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế Gaia đã giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra các phương pháp tổ chức để các thầy cô giảng dạy môn Kỹ năng sống trong nhà trường lựa chọn cho phù hợp với các bạn học sinh trường THCS Giang Biên.

Sau buổi tập huấn, thay mặt BGH nhà trường cô Hoàng Ngọc Mến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế Gaia. Và mỗi thầy cô trong nhà trường đều hiểu thêm tầm quan trọng, mục đích của việc giáo dục Kỹ năng sống cho học HS cấp THCS, từ đó chủ động thực hiện kế hoạch giảng dạy cho học sinh trong lớp học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:



BGH và GV giảng dạy môn Kỹ năng sống tham dự buổi tập huấn.



Cán bộ Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế Gaia Gaia giới thiệu khung chương trình đào tạo, điểm nổi bật và giới thiệu các dự án dạy học.



Các cô đã minh họa một tiết dạy kỹ năng sống trong nhà trường cấp THCS.





Các thầy cô tham gia các hoạt động trong môn Kỹ năng sống.



Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu